



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ที่ ๑๓๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “กิจกรรมครูดีศรีราชา” ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวงต้นสังกัดส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามสมควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้เห็นและให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนและองค์กร รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องดำเนินการเพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในการทำงาน ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร รักและผูกพันกับองค์กร เกิดความมั่นคงและอุทิศตนในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ จึงได้กำหนดโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมครูดีศรีราชา ในวันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและนักเรียน

ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “กิจกรรมครูดีศรีราชา” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้

นายสาธิต แสงปิยะ	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุมิ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี	ครู	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	กรรมการ
นางสาวภริตา โอซารส	ครู	กรรมการ
นางสาวพิชามญช์ กุศล	ครู	กรรมการ
นางสวานัฐพร ภูวงษ์	ครู	กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีศรีราชา” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและโปร่งใส ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

*Jimu Oho:*

(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”